



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เรื่อง แก้ไขกำหนดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องจาก กำหนดการดังกล่าวตรงกับวันประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย จึงได้ออกประกาศ แก้ไขกำหนดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย (แก้ไข)

กิจกรรม	กำหนดการเดิม	กำหนดการใหม่
<p>รับสมัคร หรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)</p>	<p>๒๖ มิ.ย. - ๑๓ ก.ค. ๖๑</p>	<p>๒๖ มิ.ย. - ๑๓ ก.ค. ๖๑</p>
<p>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอสัญญาจ้าง ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป</p> <p>๑. ติดประกาศรายชื่อ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ <a href="http://personnel.rmutsv.ac.th/director/RSA&amp;C/vision">http://personnel.rmutsv.ac.th/director/RSA&amp;C/vision</a></p>	<p>๑๗ ก.ค. ๖๑</p>	<p>๒๘ ส.ค. ๖๑</p>
<p>นำเสนอสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย</p> <p>- เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๕.๔๕ น. ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อรายงานตัวต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ณ ห้องประชุมกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี (หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)</p> <p>- เวลา ๑๕.๕๐ น. จัดลำดับผู้แสดงวิสัยทัศน์</p> <p>- เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย แผนการดำเนินงานในระยะ ๔ ปีที่เป็นรูปธรรมโดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาและประชาชน ในรูปแบบ Power Point เวลาไม่เกินคนละ ๓๐ นาที (พร้อมสำเนา Power Point จำนวน ๕ ชุด) และตอบข้อซักถามไม่เกิน ๒๐ นาที</p> <p>ดำเนินการสรรหา ณ ห้องประชุมกสินรี อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย จำนวนไม่เกินสามคนคน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>๑๘ ก.ค. ๖๑</p>	<p>๒๙ ส.ค. ๖๑</p>
<p>สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้สมควรดำรงผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย</p>	<p>๒๐ ก.ค. ๖๑</p>	<p>๒๙ ส.ค. ๖๑</p>